



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 'ธรรมนัส'มอบโฉนดจ.ชัยภูมิ-ขอนแก่น	มติชน
2. ภาพข่าว: ดูแลเกษตรกร	ข่าวสด
3. 'กรมการข้าว' พลิเกมสู้ศึกข้าวโลก	ฐานเศรษฐกิจ
4. ลุ้นพาณิชย์เคาะ นมขอปรับราคา	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
5. ไทย-เอฟตา'ถกเอฟทีเอเร่งปิดจ๊อบ	มติชน
6. นายกานต์คุย'สุนมาเนต' ตั้งทีมแก้ปัญหา'ฝุ่นพิษ'	มติชน
7. ผุด'ดาต้าเซ็นเตอร์'อีอีซี อินเดียทุ่ม1.5หมื่นล.	มติชน (กรอบบ่าย)
8. รายงาน: ตลาดหลักทรัพย์ฯปักธงสู่ความยั่งยืน ภาคฯ ปิดตัวซบชัย เปิดแผนขยาย... เดลินิวส์	เดลินิวส์
9. ไทยถกกัมพูชาสกัดPM2.5-ไฟฟ้า	เดลินิวส์
10. ธุรกิจเข้าซื้อแข่งเดือด หนักรั้วเรือนฟุ้ง ยอดยี่ตรถทะยาน 2.5 แสนคัน	ฐานเศรษฐกิจ

\*\*\*\*\*



มอบโฉนด - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโฉนดที่ดิน ส.ป.ก.ให้แก่เกษตรกร 200 ราย พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไขในพื้นที่จังหวัด ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์

## 'ธรรมนัส'มอบโฉนดจ.ชัยภูมิ-ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะพี่น้องเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางแก้ไข ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 200 ราย ในรับรองมาตรฐาน GAP ปุยหมักเต็มอากาศ พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ กรมชลประทาน โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ลงสระน้ำสาธารณะ ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง

"กระทรวงเกษตรฯยังเดินทางเปลี่ยนแปลง ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้งแผ่นดิน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในที่ดิน อีกทั้งยังให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และหากพี่น้องเกษตรกรรายใดที่ไม่พึงประสงค์จะทำอาชีพด้านการเกษตรต่อ สามารถนำที่ดินมาคืนที่ ส.ป.ก. เพื่อ ส.ป.ก.จะหาเกษตรกรผู้มีความสนใจใหม่มารับช่วงต่อไป วันนี้จึงต้องการมารับฟังปัญหาและความต้องการจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรง เพื่อดำเนินการตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรอย่างตรงจุด หากเรื่องใดที่สามารถ

ดำเนินการได้เลยจะทำทันที และหากเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่น จะรับดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อย่างรวดเร็วที่สุด" ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ในวันเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัสเดินทางลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและพบปะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากนั้นลงพื้นที่นิคมสหกรณ์ ดงมูล อ.กระนวน จ.ขอนแก่นหารือแนวทางการยกเลิกป่าสงวนในการจัดตั้งนิคมสหกรณ์ ดงมูล แก้ไขปัญหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงการดูแลของภาครัฐอย่างทั่วถึง ตลอดจนการขยายผลไปยังนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร จำนวน 5 ราย พร้อมทั้งนำทีมหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช อำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการเข้าถึงบริการด้านเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ต่อมา ร.อ.ธรรมนัสเดินทางไปยังเทศบาลตำบลบึงเนียม รับฟังและแนะนำแนวทางการของบประมาณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำพองเอ่อล้นเข้าท่วมที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลากต่อไป

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก  
วันที่: อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567  
ปีที่: 33 ฉบับที่: 12121  
Col.Inch: 15.40 Ad Value: 23,870  
ภาพข่าว: ดูแลเกษตรกร

หน้า: 1 (ล่าง)  
PRValue (x3): 71,610

คลิป: สีสี่



🏠 **ดูแลเกษตรกร** - ร.อ.ธรรมนิต พรหมเผ่า รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางไปรับฟังปัญหาเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์นิคมตงมุล และมอบเงินที่คืนส.ป.ก.ให้กับครอบครัวเกษตรกร ที่วัดนามูลพุทธาวาส อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 ก.พ.





## เปิด 10 อันดับผู้ส่งออกข้าว ไปต่างประเทศ ปี 2566



# 'กรมการข้าว' พลิกเกมสู้ศึกข้าวโลก

## เปิดรับรอง พันธุ์ใหม่เอกชนให้ผลผลิตสูง

"กรมการข้าว" พลิกเกมเพิ่มขีดแข่งขันข้าวไทย เปิดทางเอกชน-สถาบันการศึกษา นำพันธุ์ข้าวมาให้รับรองได้เป็นครั้งแรก "สมาคมชาวนาฯ-โรงสี" ลุ้นหลากหลายพันธุ์ใหม่ให้ผลผลิตสูงแจ้งเกิดเพิ่มรายได้เกษตรกร ห่วงปีราคาขายเกินจริง ด้านส่งออกข้าวไทยติดัก "เอเชีย โกลเด้นไรซ์" รั้งเบอร์หนึ่ง 7 ปีซ้อน

จากนโยบายของร้อยเอกรรรมนั้นสหพรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ประกาศว่าปีนี้ "กรมการข้าว" จะมีรับรองพันธุ์ข้าว 8 สายพันธุ์ในเดือนเมษายน โดยจะเป็นพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ทั้งปี มีอายุการ

เก็บเกี่ยวไม่เกิน 95 วัน เพื่อนำไปแข่งขันส่งออกในตลาดโลกที่มีอินเดีย และเวียดนาม เป็นคู่แข่งสำคัญ

แหล่งข่าวจากกรมการข้าวเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่าจากภารกิจและนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว อธิบดีกรมการข้าว ได้มีคำสั่งให้กองวิจัยและพัฒนาข้าว เปิดรับข้อมูลสายพันธุ์ข้าวเพื่อเสนอขอรับการรับรองพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ข้าวไทย เพื่อขยายพันธุ์เผยแพร่แนะนำแก่เกษตรกรทั่วไปได้ใช้เป็นพันธุ์ปลูกและใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ซึ่งประกาศในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกจากปกติทางกรมฯซึ่งมีศูนย์วิจัยข้าว 28 แห่ง

ทั่วประเทศ จะมีการจัดงบประมาณนำไปใช้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อมาเป็นพันธุ์รับรอง

"ที่ผ่านมาไม่มีพันธุ์ข้าวจากสถาบันการศึกษาที่ศึกษาวิจัยกัน เพราะไม่สามารถระบุพ่อแม่พันธุ์ได้ และไม่ได้มีการนำไปปลูกทดสอบในแปลงนาของเกษตรกร ทำให้การรับรองพันธุ์ไม่สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ ในอนาคตหากเกษตรกรนำไปปลูกต่อ พันธุ์อาจจะมีดีเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการถูกเกษตรกรฟ้องภายหลังได้"

นายจารึก กมลอินทร์ ประธานกรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยมีการ

ร้องเรียนจากบริษัท และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ว่ากรมการข้าวไม่เปิดให้มีการรับรองพันธุ์ข้าวจากภายนอกเลย เหมือนเป็นการปิดกั้น ดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ข้าว อยากให้กรมรับรอง จึงเป็นที่มาของโครงการในครั้งนี้

ขณะที่นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และนายกิตติศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทางกรมการข้าวจะเปิดให้มีการยื่นรับรองพันธุ์ข้าวจากภายนอก เพราะการวิจัยพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดต้องใช้นาน หากมีมหาวิทยาลัยหรือภาคเอกชนเข้ามาร่วม ก็เปรียบเหมือนเวทีประกวด ซึ่งพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดจะดี-เด่น ไม่ได้จบที่การวิจัยพันธุ์ แต่จบด้วยการนำไปเพาะปลูกจริง ได้ผลผลิตที่ดีจริง และมีความเสถียรของคุณภาพเมล็ดพันธุ์

อย่างไรก็ดีสิ่งที่กรมการข้าวต้องระมัดระวังคือ พอร์รับรองพันธุ์ข้าวซึ่งถือเป็นการการันตีคุณภาพแล้ว จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดกระแสการปั่นราคาจากคุณสมบัติเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกินจริง ทำให้เกษตรกรหลงเชื่อ และซื้อไปปลูกและอาจได้รับความเสียหายตามมา

ด้านนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ฟังเสียงชาวนาจากก่อนหน้าเคยเสนอเรื่องนี้ไป

ซึ่งที่ผ่านมาอธิบดีกรมการข้าวห่วงว่าไม่รู้ที่มาที่ไปของพ่อแม่พันธุ์ข้าวแต่ละชนิดที่นำมาใช้พัฒนาสายพันธุ์อย่างชัดเจน หากรับรองไปจะผิดระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อก หากมีการพิสูจน์เพื่อรับรองสายพันธุ์ที่ดีตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และช่วยให้เกษตรกรปลูกข้าวได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 ตันต่อไร่ ก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

นายณัฐกิตติ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ปัจจุบันมีพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองจากกรมแล้ว 172 พันธุ์ ในอดีตใช้เวลาในการพัฒนาและปรับปรุงประมาณ 10-12 ปีต่อสายพันธุ์ ปัจจุบันได้พยายามลดขั้นตอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้มีระยะเวลาสั้นที่สุด

ขณะที่แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เผยว่า ในปี 2566 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้มากกว่า 8.7 ล้านตันโดยผู้ส่งออกข้าว 10 อันดับแรก ใน 2 อันดับแรกยังไม่เปลี่ยนแปลง อันดับ 1 ยังเป็นกลุ่มเอเชีย โกลเด้นไรซ์ ส่งออกได้ 1.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 1.04 ล้านตัน ยังครองอันดับหนึ่ง 7 ปีต่อเนื่อง ส่วนอันดับ 2 กลุ่มนครหลวงค้าข้าว ส่งออกได้ 1.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออกได้ 858,214 ตัน (กราฟฟิกประกอบ) ●



## ลุ้นพาณิชย์เคาะ นมขอปรับราคา

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ประกาศปรับราคาจาก 20.50 บาท/ก.ก. เป็น 22.75 บาท/ก.ก. ล่าสุดมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้ยื่นเพื่อปรับขึ้นราคาสินค้านมกล่องมาอีกรวมเพิ่มอีก 2 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ผู้ประกอบการขอขึ้นราคารวม 8 ราย

“ขณะนี้กรมยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ประกอบการรายใดปรับขึ้นราคา เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารยื่นขอปรับราคา เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภค ทั้งนี้ตามหลักการกรมจะใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติราคาภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอขึ้นราคา”

สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรขณะนี้ ราคาและปริมาณสินค้ายังคงเพียงพอต่อความต้องการ ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว ปรับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามยังติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงสินค้าอุปโภค-บริโภคด้วย

## 'ไทย-เอฟตา' ถกเอฟทีเอเร่งปิดจ๊อบ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) หรือเอฟตา รอบที่ 8 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันการเจรจาให้สามารถสรุปผลภายในปี 2567 ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการเร่งรัดการเจรจา FTA ให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

น.ส.โชติมากล่าวว่า การเจรจารอบนี้ ประกอบด้วย การประชุมระดับหัวหน้าคณะ และการประชุมกลุ่มย่อยระดับผู้เชี่ยวชาญ 11 คณะ ได้แก่ 1.การค้าสินค้า 2.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 3.มาตรการเยียวยาทางการค้า 4.การค้าบริการ 5.การลงทุน 6.การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 7.ทรัพย์สินทางปัญญา 8.การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 9.ข้อพิพาท ข้อบทที่สุดท้าย ข้อบทเชิงสถาบัน และการระงับข้อพิพาท 10.ความร่วมมือด้านเทคนิค และการเสริมสร้างศักยภาพ และ 11.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งภาพรวมในการเจรจามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และหลายกลุ่มย่อยใกล้สรุปผลเจรจาได้แล้ว ซึ่งทั้งสองฝ่ายมุ่งหาข้อสรุปในประเด็นคงค้างร่วมกัน โดยตั้งเป้าสรุปผลให้ได้ภายในปี 2567 ทั้งนี้ กำหนดจะจัดการประชุมเจรจารอบที่ 9 ในช่วงเดือนเมษายนนี้

นอกจากนี้ ผู้แทนฝ่ายไทยจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าร่วมการเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั้งนี้ เอฟตาประกอบด้วยสมาชิก 4 ประเทศ คือ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ โดยในปี 2566 เอฟตาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไทย การค้าระหว่างไทยกับเอฟตา มีมูลค่า 9,882.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1.72% ของการค้าทั้งหมดของไทยกับโลก โดยไทยส่งออกไปเอฟตา มูลค่า 4,385.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากเอฟตา มูลค่า 5,497.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อัญมณี และเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบ และเครื่องใช้สำหรับเดินทาง และสินค้าที่ไทยนำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ นาฬิกาและส่วนประกอบ เนื้อสัตว์ สำหรับบริโภค และผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม



## นายกษัตริย์'สุนมาเนต' ตั้งทีมแก้ปัญห'ฝุ่นพิษ' 'เศรษฐกิจ'คย'สุน มาเนต'แก้ฝุ่นพิษ เอาผิด ปล่อยพีเอ็ม 2.5 กทม.สั่งการที่ประชุม ครม. กำหนดมาตรการลงโทษ (อ่านต่อหน้า 14)

### 'ฝุ่นพิษ'

#### นายกษัตริย์สุนมาเนตแก้PM2.5

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน. 6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปเยือนศรีลังกากรณีพุดคย พล.อ.สุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ว่า คอยกันตลอด เมื่อสักครู่ก็คุยกับผู้ช่วยของ พล.อ.สุน มาเนต ไป ต้องยอมรับว่าอุปกรณ์และองค์ความรู้ของกัมพูชาไม่เทียบเท่าไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรฯ ของกัมพูชาไม่มีปัจจัยเท่าไทย แต่เขาใส่ใจเหมือนกับไทย ทั้งนี้ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ พล.อ.สุน มาเนต จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการจะพุดคยในเรื่องนี้ว่าจะสามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้าง ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนเขา เป็นเพื่อนบ้านกันที่ดีกันมาตลอด ถ้าไม่ช่วยไทยก็เดือดร้อนด้วย ต้องร่วมด้วยช่วยกัน

#### อีเอ็มเอาผิดปล่อยฝุ่นในกทม.

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ปริมาณค่าฝุ่นในพื้นที่ กทม.สูงขึ้นมากได้สั่งการอะไรบ้าง นายเศรษฐากล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ จะสั่งการในหลายเรื่องทั้งมาตรการกำหนดบทลงโทษคนไม่ทำตาม ลินค้าอะไรที่หากพิสูจน์ทราบว่ามีกาเผาเกิดขึ้นก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ถามต่อว่า ที่ผ่านมามาภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือกับภาครัฐดีใช้หรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ แต่ปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาธรรมชาติ ถ้าจะร่วมกันแก้ต้องมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น เช่น การเผาใช้ไม้ขีดก้านเดียว แต่ด้านวัชพืชไปทำอย่างอื่นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ได้ให้องค์ความรู้ไปแล้วว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถูก และตอนนี้ก็ได้ความช่วยเหลือจาก

กองทัพเข้าไปจนวัชพืชเพื่อนำไปทำปุ๋ย น้ำมันไบโอดีเซล ด้านไร่ควั่น ก็ช่วยกันอยู่

#### 'จักรพงษ์'หารือรมต.กัมพูชา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศว่า นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้โทรศัพท์ทางไกลถึงนายเอียง โสพะแลต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีที่ได้พุดคยกันเพื่อร่วมมือแก้ไขปัญห ฝุ่นเอ็ม 2.5 และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการมีอากาศที่สะอาดอย่างยั่งยืน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการจัดตั้งฮอตไลน์ และคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตามข้อเสนอของฝ่ายไทย

ข่าวแจ้งว่านายจักรพงษ์ยังได้แสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อน และการพัฒนาศักยภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ การดับเพลิงและการจัดการด้านการเกษตร รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลฮอตสปอตต่างๆ ปัญหา ฝุ่นเอ็ม 2.5 ซึ่งพบมากในฤดูหนาวเป็นเรื่องที่กระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาค ซึ่งเป้าหมายของไทยคือ ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และหวังว่า ไทยกับกัมพูชาจะมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหานี้ร่วมกัน

ต่อมา นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้หารือเพิ่มเติมกับนายเอียง โสพะแลต โดยฝ่ายกัมพูชาเห็นพ้องเรื่องความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูล และแสดงความพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลรายวันและแต่งตั้งผู้ประสาน

งานในเรื่องนี้ โดยกัมพูชามีนโยบายบรรลุสภายแคมเปญ เพื่ออากาศที่สะอาดอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์เพื่อลดการเผาไร่เผา และการสกัดกันไฟป่า ซึ่งนายจักรพงษ์รับทราบด้วยความยินดีและให้ความสำคัญกับความร่วมมือภายใต้นโยบายดังกล่าว

#### ไทยอบรมเมียนมาแก้มลพิษ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดการฝึกอบรมทางเทคนิคภายใต้โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนจากการเผาไหม้ระหว่างไทย-เมียนมา ที่ประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากเมียนมา จำนวน 20 ราย ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 9 ราย กระทรวงมหาดไทย 7 ราย และกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และการชลประทาน 2 ราย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ตามผลการประชุมระดับผู้นำสามฝ่ายระหว่างไทย-สปป.ลาว-เมียนมา เพื่อหารือแนวทางการจัดการปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ภายใต้ "ยุทธศาสตร์ฟ้าใส" ของรัฐบาลไทย โดยตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมมีหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องหลายแห่งร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย บริษัทไทยคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมฝ่ายเมียนมาได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับวิทยากรฝ่ายไทยในหัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ 1.แหล่งที่มา และผลกระทบของปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ต่อประชาชน 2.วิธีการติดตาม ตรวจสอบประมวลผล รวมถึงการคาดการณ์ปัญหาฝุ่นควันด้วยระบบดาวเทียม และเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3. การแก้ไขปัญหาการเผาโดยการให้ความรู้ การปรับเปลี่ยนวิถีคิด การเฝ้าระวังวิธีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน การใช้เทคโนโลยี รวมถึง 4.แนวทางการออกกฎระเบียบเพื่อป้องกันการเผา นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งสองประเทศ รวมถึง



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16765

หน้า: 1 (ล่าง), 14

Col.Inch: 62.58

Ad Value: 68,838

PRValue (x3): 206,514

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นายกษัตริย์คุณ'สุนมาเนต' ตั้งทีมแก้ปัญหา'ฝุ่นพิษ'

การเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมชาวเมียนมาที่ผ่านการฝึกอบรม โดยมีนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในพิธีและผู้มอบ และนายยอดยิ่ง คุณศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

## 6จว.อีสานค่าฝุ่นกระทบสุขภาพ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสต้า (GISTDA) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกาะติดสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 แบบรายชั่วโมง ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชัน เช็กฝุ่น พบ 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด

# ผุด'ดาต้าเซ็นเตอร์'อีอีซี อินเดียทุ่ม1.5หมื่นล.

## เศรษฐาถกปร.เอไอไอบี พร้อมหนุน'แลนด์บริดจ์' 'เชียงใหม่'คิกรับตรุษจีน

เชียงใหม่คึกคักกรุ๊ปทัวร์ทะเลลึกตรุษจีน 'เศรษฐา'ปลื้ม  
แบงก์เอไอไอบีพร้อมช่วยไทยระดมทุนเมกะโปรเจกต์-  
แลนด์บริดจ์ ยกธุรกิจอินเดียทุ่ม 1.5 หมื่นล้านผุด  
ดาต้าเซ็นเตอร์ในอีอีซี (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

### ดาต้าเซ็นเตอร์

#### เอไอไอบีหนุนเมกะโปรเจกต์ไทย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับประธานธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) หลังจากนั้นได้โพสต์ข้อความถึงการหารือว่า ได้หารือเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในไทย ซึ่งประธานเอไอไอบีเห็นด้วยว่าประเทศไทยมีศักยภาพจะเป็นผู้นำเศรษฐกิจในภูมิภาคได้ หากได้รับการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ ซึ่งเอไอไอบียินดีสนับสนุนการระดมทุนเพื่อลงทุนในเมกะโปรเจกต์ของไทย ไม่ว่าจะเป็นโครงการแลนด์บริดจ์ หรือโครงการก่อสร้างสนามบินต่างๆ

#### เซ็นเอฟทีเอไทย-ศรีลังกา3ก.พ.

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-ศรีลังกา ซึ่งตนจะร่วมคณะนายกฯเดินทางเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เพื่อลงนามเอฟทีเอไทยศรีลังกาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถือเป็นความตกลงเอฟทีเอทวีปเอเชียฉบับแรกของรัฐบาลชุดนี้ และนับเป็นเอฟทีเอฉบับที่ 15 ของไทย นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดงาน Sri Lanka Thailand Business Networking ซึ่งเป็นกิจกรรมปฐมฤกษ์ ดิกออฟการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอไทย-ศรีลังกา ในงานจะมีผู้ประกอบการไทยเดินทางเข้าร่วมกว่า 20 ราย จาก 7 สินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ อาหาร ผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าสุขภาพ ยานยนต์และชิ้นส่วน วัสดุก่อสร้าง สินค้าครัวเรือน และสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม และ 4 บริการ ได้แก่ โลจิสติกส์ โรงพยาบาล ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และพลังงาน โดยจะมีบริษัทศรีลังกาเข้าร่วมงานด้วยกว่า 70 ราย

ทั้งนี้ ในปี 2566 การค้าระหว่างไทยและศรีลังกามีมูลค่า 415.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปศรีลังกา มูลค่า 291.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากศรีลังกา มูลค่า 124.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำมันสำเร็จรูปยาง ผ้าฝ้าย พารา และเคมีภัณฑ์ สินค้านำเข้าสำคัญจากศรีลังกา อาทิ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และกาแฟ ชา เครื่องเทศ

#### กลีกราคาดกนง.คงตบ.2.50%

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัดเปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะประชุมนัดแรกของปี 2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% เนื่องจากพิจารณาสัญญาณเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ระบุว่าอาจมีการทบทวนมุมมองต่อเศรษฐกิจอาจปรับตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ลดลง โดยในปี 2566 เดิมคาดว่าจะขยายตัวที่ 2.4% หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจไตรมาส 4/2566 ชะลอตัว ดังนั้น กนง.ต้องดูถึงพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยว่า จะกลับมาได้ในจังหวะใด และมุมมองเป็นอย่างไร หากเศรษฐกิจขยายตัวได้ กนง.จะมีการส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายคงยืนอยู่ที่ 2.50%



น.ส.กาญจนาภรณ์กล่าวว่า ขณะเดียวกัน หากพิจารณาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.25-5.50% พร้อมระบุว่า จากกระแสการคาดการณ์ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงช่วงเดือนมีนาคม 2567 อาจยังไม่สามารถทำได้ เพราะสถานการณ์เงินเฟ้อในสหรัฐยังคงเคลื่อนไหวไม่ชัดเจน และเฟดยังต้องเดินทางทำการกิจคุมเงินเพื่อให้เข้าเป้าหมายก่อน อย่างไรก็ตาม เฟดระบุว่าแนวโน้มลดดอกเบี้ย แต่จะพิจารณาตามเศรษฐกิจ ซึ่งยังไม่ใช้ช่วงไตรมาส 1/2567

### อปท.-แบงก์สำรวจเงินรับตรุษจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า อปท.ได้เตรียมสำรวจธนบัตรชนิดราคาต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะช่วงวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนจะมีความต้องการใช้ธนบัตรอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ โดยประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีนเป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 29,000 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านธนาคารกสิกรไทยได้เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนรวมทั้งสิ้น 27,200 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 9,200 ล้านบาท ได้แก่ สาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 3,900 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาคจำนวน 5,300 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 813 สาขาทั่วประเทศ ส่วนเครื่องเอทีเอ็มมีอยู่กว่า 9,100 เครื่องทั่วประเทศ มีการสำรองเงินสดทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท ได้แก่ ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 7,500 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาคจำนวน 10,500 ล้านบาท

ขณะที่ธนาคารกรุงเทพสำรองเงินสดไว้ให้บริการแก่ลูกค้ารวมทั้งสิ้น 40,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคาร และช่องทางบริการเอทีเอ็มที่มีกว่า 8,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเงินสดของ

ประชาชนสำหรับใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการทางการเงินของธนาคารกรุงเทพได้ที่สาขาไมโครภายในห้างสรรพสินค้าและจุดชุมชนกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงบริการตัวแทนธนาคารที่รองรับธุรกรรมในการฝาก-ถอนเงินสด โดยมีจุดให้บริการรวมกันกว่า 200,000 แห่งทั่วประเทศ

### 'เที่ยวไทยที่1ในใจจีน'กระแสดี

น.ส.สุภาณี เกียรติไพบูลย์ ผู้จัดการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้ดำเนินโครงการ "เที่ยวไทยที่1ในใจจีน" ขยายแพคเกจการท่องเที่ยวผ่าน Ctrip สื่อออนไลน์ของทางจีน เริ่มตั้งแต่ 31 มกราคมที่ผ่านมา โดยจะดำเนินการประมาณ 1 เดือน ตั้งเป้าหมายขายสินค้าแพคเกจเที่ยวไทยมูลค่า 1,250 ล้านบาท ซึ่งรวมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยไว้ทั้งหมด ทั้งส่วนลดสายการบิน โปรโมชั่นที่พัก แพคเกจท่องเที่ยว แจกบัตรกำนัลแทนเงินสด เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีน โดยกระแสตอบรับขณะนี้มียอดขายกว่า 100 ล้านบาท ช่วงที่พีคที่สุดประมาณ 20.00-21.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นจีน มีผู้ใช้เข้ามาเข้าชม 10 ล้านบัญชี ยอดรวมผู้ชมทั้งหมดมี Unique IP ราว 20 ล้านบัญชี จากบัญชีผู้ใช้ของแพลตฟอร์มดังกล่าวทั้งหมด 100 ล้านบัญชี โดยสินค้าที่ขายได้เป็นที่พักโรงแรม กิจกรรมนันทนาการ

น.ส.สุภาณียกกล่าวว่า นักท่องเที่ยวจีนตอนนี้จะค้นหาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จบการขายทันที หากพึงพอใจแล้ว ทำให้ต้องเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวจีนขยายผลทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน ททท.ในจีนทั้ง 5 เมืองจะเร่งทำการบ้านในการเติมเต็มเที่ยวบิน ทั้งในแง่เส้นทาง โฟลต์บิน และเช่าเหมาลำเข้ามาด้วยจากเมืองหลักและเมืองรอง

"การไลฟ์สดขายสินค้าไทย เราตั้งเป้าหมายไว้ 1,250 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 เดือน โดยวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการสรุปผลการดำเนินโครงการอีกครั้ง ต่อจากนี้ซีทริปจะมีการไลฟ์ขายสินค้าไทยอย่างต่อเนื่อง

เนื่องทุกวัน มีการวัดยอดขายตรงที่ได้จากในไลฟ์ทุกวัน รวมถึงหลังจากนี้จะมีการวัดผลที่ได้จากสิ่งที่น่าจะได้อ้อมด้วย เพราะการขายสินค้าและบริการในไลฟ์สดจะมีการขายร่วมกันในหลายประเภท การซื้อก็อาจซื้อพร้อมกันในหลายชั้น เพื่อใช้พร้อมกันได้" น.ส.สุภาณียกกล่าว

### แอตต้ามีลุ้นจีนเที่ยวไทย8ล.คน

นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนปี 2567 ตัวเลขนักท่องเที่ยวหลักอย่างประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากขณะนี้เข้ามาเที่ยวไทยเฉลี่ย 2 หมื่นคนต่อวัน สังเกตได้จากยอดจองล่วงหน้าและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลไทยและจีนประกาศการยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างกัน ทำให้การท่องเที่ยวในภาพใหญ่ตื่นตัวขึ้นค่อนข้างมาก จึงคาดว่าเป้าหมายตลาดนักท่องเที่ยวจีนทั้งปี 2567 ที่ตั้งไว้จำนวน 8 ล้านคน มีความเป็นไปได้มากขึ้น แต่ยังคงมาพิจารณาปัจจัยสนับสนุนแวดล้อมด้วย อาทิ มาตรการส่งเสริมเที่ยวบินเพิ่มขึ้นได้มากน้อยเท่าใด การกระจายตัวของเที่ยวบินไปยังเมืองรอง เพื่อกระจายนักท่องเที่ยว และการทำตลาดเมืองรองของไทยในจีน ส่วนนี้จะเป็นปัจจัยหลักกว่า จะทำได้ตามเป้าหมาย 8 ล้านคนหรือไม่

"แอตต้าประเมินว่าปี 2567 จำนวนนักท่องเที่ยวจีน 6-7 ล้านคนสามารถเป็นไปได้แน่นอน แต่จำนวน 8 ล้านคน หากจะไปให้ถึง รัฐบาลยังต้องมีมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำตลาดร่วมกันมากขึ้น อาทิ การใช้งบประมาณสนับสนุนส่วนต่างกระตุ้นให้เกิดเที่ยวบินจากเมืองรองในจีนออกมาเที่ยวไทย เป็นเที่ยวบินพิเศษเพื่อกระจายนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เคยใช้มาตรการเหล่านี้มาแล้วด้วย รวมถึงปัจจุบันก็มีการทำรูปแบบส่งเสริมการขายในต่างประเทศเช่นกัน อาทิ จีน เมืองฉงชิ่ง ใน 1 เที่ยวบิน หากมีจำนวน 100 คนขึ้นไป จะจ่ายส่วนสนับสนุนให้ 1,000 บาทต่อคน ถือเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้เกิดเที่ยวบินเมืองรองกับเมืองรองเชื่อมโยง



## ท่องเที่ยวระหว่างกัน" นายอติษฐกุลกล่าว เกาหลีนำโด่งเที่ยวเชียงใหม่

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงนี้ถือว่ามีความคึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะมีกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งชาวคนจีน เวียดนาม เกาหลีใต้ โดยนักท่องเที่ยวจีนกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเริ่มได้ระดับมาแล้วและสูงกว่าทุกชาติ ยกเว้นจ.เชียงใหม่ ขณะนี้นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้สูงกว่าจีน และมีเที่ยวบินตรงเข้ามาจำนวนมาก

"ตอนนี้สำหรับเชียงใหม่ เกาหลียังนำตามด้วยจีน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย โดยมีอังกฤษและฮ่องกง ไล่ตามมาตามลำดับ ทำให้ช่วงตรุษจีนนี้คึกคักแน่ เพราะตัวเลขการจองห้องพักและจองรถทัวร์เข้ามาจำนวนมาก ราคาตัวที่แพงขึ้นตามความต้องการที่สูงขึ้นของนักท่องเที่ยวเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนมากในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยยังไม่แน่ใจว่าจะมาเชียงใหม่หรือไปต่างประเทศ ตอนนี้ที่ชัดเจนแน่นอน คือกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่มากขึ้น ยกตัวอย่างเฉพาะบริษัทนำเที่ยวเดย์มีมียอดจองจากประเทศเวียดนามจากเดิม 10 กรุ๊ป เป็น 30 กรุ๊ป คือเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว กรุ๊ปเกาหลีที่ทั้งมาเที่ยวและติกออล์ฟเยอะมากที่สุดแล้ว" นายพัลลภกล่าว

## ปี'66นท.เข้าไทยสูงสุดในอาเซียน

นางรัตเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปี 2566 ไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 28.09 ล้านคน ถือเป็นสถิติสูงสุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ส่วนหนึ่งถือเป็นผลสำเร็จจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการ imaginASEAN และโครงการการบินพугการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทำร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

นางรัตเกล้ากล่าวว่า จากการเปิดเผยตัวเลขของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนไทยในปี 2566 เพิ่มขึ้นถึงกว่า 11.06 ล้านคน ในขณะที่สิงคโปร์และเวียดนาม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวยอดนิยมในอาเซียน มีนักท่องเที่ยวมาเยือน 12.37 และ 12.06 ล้านคน ตามลำดับ

"การร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือ สร้างจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวให้เป็น One Destination ที่เข้ามาสามารถเที่ยวได้ทุกประเทศ ตามนโยบายการส่งเสริมการเชื่อมโยง (Connectivity) ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประเทศ และยังคงส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นในอาเซียนในอีกทางหนึ่งด้วย" นางรัตเกล้ากล่าว

## อินเดียเข้าที่อีอีซีลงทุน1.5หมื่นล.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย พร้อมด้วย H.E Mr.Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำ

ประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECD) จ.ชลบุรี ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับบริษัท CtrIS Datacenter ผู้ประกอบการดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำระดับโลก ระยะเวลาเช่า 50 ปี เพื่อดำเนินโครงการไฮเปอร์สเกลดาต้าเซ็นเตอร์ มูลค่าลงทุนรวมกว่า 15,000 ล้านบาท

นางนลินีกล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะสร้างรายได้ในพื้นที่อีอีซี ประมาณ 1,300 ล้านบาท มีการจ้างงาน 1,000 อัตรา คาดว่า จะพร้อมเปิดให้บริการเฟสแรกได้ในปี 2568 นอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรม เกี่ยวกับบริการระบบข้อมูล การพัฒนานวัตกรรมที่จะเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับการแข่งขันของประเทศ และนำประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาค เพื่อรองรับนักลงทุนต่อไป นอกจากนี้ผู้ประกอบการจากอินเดียยังมีความสนใจลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงในไทยด้วย เช่น การนำอุปกรณ์ไอทีเข้ามาซึ่งเป็นที่นิยมในไทย วิศวกรรมอากาศยานใช้ด้านของสุขภาพ อาทิ การผ่าตัดสมองใช้แทนกะโหลกเทียม การทำกะโหลกเทียม เป็นต้น





# ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปักธงสู่ความยั่งยืน ภาครัฐ ปีตรวัชชัย เปิดแผนขยายปีก ภาคลงทุนไทย



**ปี** 2567 ถือเป็นปีแห่งทองหลุยไฟสำหรับนักลงทุนทางการเงิน ด้วยทุกเสียงสะท้อนความวิตก ทั้งจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังไม่สดใสมากนัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้รัดกุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ชีวิตเกิดต้องสะดุดขึ้นมา ท่ามกลางภาวะวิกฤตที่ยังมีผลกระทบลากยาวตั้งแต่โควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การบริหารการเงินก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญของประชาชนและนักธุรกิจ เพื่อความอยู่ได้ในปัจจุบันและอนาคต!!



หน่วยงานหนึ่งที่มีพันธกิจและจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการลงทุนและการออมในระยะยาวหลักๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่เดินหมากกระตุ้นให้เกิดการเก็บออมผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แม้ช่วงปี 2566 เกิดหลายปัจจัยที่ส่งผลลบคลอนความเชื่อมั่นอยู่บ้าง แต่ก็สามารถฝ่ามมาได้ และสถานการณ์ในปี 2567 เป็นอย่างไร

เพื่อให้กระจ่างในเรื่องนี้ ภาครัฐ ปีตรวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เล่าว่า ท่ามกลางความท้าทายและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน โดยเฉพาะการกำกับดูแลให้ตลาดทุนมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยเพิ่มการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่เริ่มเข้าจดทะเบียน การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนไปจนถึงการเพิกถอน โดยทำงานร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในตลาดทุน พร้อมเสริมศักยภาพการแข่งขัน สร้างความน่าสนใจในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งการระดมทุนและการลงทุน สร้างโอกาสแก่ผู้ร่วมตลาดทุน รวมทั้งขับเคลื่อนความยั่งยืนเพื่อเป้าหมายความยั่งยืนของประเทศ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 50 พัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนภายใต้วิสัยทัศน์ To Make the Capital Market 'Work' for Everyone ผ่านแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2567-2569 สร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

- 1.ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุน
- 2.เสริมศักยภาพการแข่งขัน
- 3.สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16765

หน้า: 4(เต็มหน้า)

Col.Inch: 230.98 Ad Value: 254,078

PRValue (x3): 762,234

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: ตลาดหลักทรัพย์ฯปกป้องผู้ความยั่งยืน ภาครัฐ ชัยชัย เปิดแผนขยายปีก ภาค...



ด้านแรก คือ การยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุนนั้นจะเสริมสร้างคุณภาพ และเครื่องมือในการปกป้องผู้ลงทุน โดยพัฒนาเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการ วิเคราะห์และติดตามคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ โดยการจัดทำระบบ Financial Data Health Check และ Surveillance Prevention and Analytics (SPA) รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตร เช่น สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลตราสารหนี้ ของบริษัทจดทะเบียน และนำมาใช้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วขึ้น ปกป้อง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ในการตรวจจับข่าวปลอมหลอกลงทุนที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อเตือนผู้ลงทุน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานไปยัง Anti-Fake News Center ในการดำเนินการเตือนสาธารณชนต่อไป นอกจากนี้ จะพัฒนาระบบที่จะแจ้งไปยังผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ในการนำข่าวปลอมออกและปิดเพจปลอม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนที่มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2567

ด้านที่สอง คือ การเสริมศักยภาพการแข่งขัน จะเพิ่มความน่าสนใจดึงดูด การลงทุน แบ่งเป็น ฝั่งซอฟต์แวร์ จะสนับสนุนบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ และ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตร พร้อมนำ เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทั้งบริษัทที่จะระดมทุนและบริษัท จดทะเบียน เช่น One Report และ Digital IPO System และสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนา LIVE Platform ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย และเข้าใช้งานง่าย และยังมีแผนเพิ่มความน่าสนใจของบริษัทจดทะเบียน เพื่อดึงดูดผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศผ่านการทำโรดโชว์ทั้งในและ ต่างประเทศ



อีกฝั่งที่เสริมศักยภาพการแข่งขัน คือ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม จะเพิ่มทางเลือกใน การลงทุนให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่ม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง เลือกใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้ลงทุนรุ่นใหม่ อาทิ Small Size Thai Share รวมถึงสถานะตลาดเพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง อาทิ Inverse ETF เตรียมพร้อมขยายระยะเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ ปรับปรุงการพัฒนาดัชนีใหม่ๆ การทำให้การเข้าถึงตลาดทุนเป็นเรื่องง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการเปิดบัญชีซื้อขายที่สะดวกรวดเร็ว และ พัฒนาช่องทางที่เข้าถึงการลงทุนที่ง่ายขึ้นและรองรับการซื้อขายสินทรัพย์ที่ หลากหลาย นอกจากนี้ จะมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชนในวงกว้างผ่านโครงการต่างๆ พร้อมให้ความรู้เชิง ลึกเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพในตลาดทุน โดยจะยกระดับโครงสร้าง พื้นฐานตลาดทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานโลก เพื่อรองรับ การขยายธุรกิจของผู้ร่วมตลาด ขยายความร่วมมือในรูปแบบพันธมิตรทั้ง IT Service และ Data Solution ด้วย





ด้านสุดท้าย คือ การสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน แบ่งเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อม มุ่งให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนผ่านโครงการ SET ESG Academy และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ESG ผ่านโครงการ Climate Care Collaboration Platform และ SET Carbon ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจาก ESG Data Platform นอกจากนี้ จะร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกในการยกระดับ SET ESG Assessment มาตรฐานระดับโลก ประเด็นสังคม มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจครอบครัว และธุรกิจเพื่อสังคม โดยเชื่อมโยงธุรกิจครอบครัวสู่ LIVE Platform ให้มากขึ้น รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนให้กับกลุ่ม Multi-jobber & Freelance ประเด็นบริษัท ภิบาล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนและการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และสนับสนุนให้มีกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์ฯต้องเผชิญมรสุมมากมาย ทั้งปัจจัยกดดันจากต่างประเทศและปัจจัยลบเฉพาะตัว อย่างความเชื่อมั่นที่หดหายไป หลังจากมีหุ้นไทยหลายรายการประสบภาวะราคาร่วงไม่หยุด ทำให้ดัชนีในภาพรวมปรับลดลงจากระดับ 1,600 จุดกว่า เหลือเคลื่อนไหวในระดับ 1,300-1,400 จุดเท่านั้น

กระนั้นตลาดหุ้นไทยก็ยังมีพัฒนาการที่สำคัญตามแผนงานปี 2566 ได้ตั้งเป้าการสร้างโอกาสการระดมทุนและลงทุน หลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) มีมูลค่าระดมทุน 38,260 ล้านบาท สูงสุดอันดับ 7 ในเอเชีย โดยมี 12 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นนิวอีโคโนมี ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯมีสภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยในปี 2566 มีมูลค่าการซื้อขายหุ้นเฉลี่ย 53,331 ล้านบาทต่อวัน TFEX มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 534,898 ลัญญา เพิ่ม 11 สินค้าที่อ้างอิงหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นสิงคโปร์ ฮอวงง ยูโรป อเมริกา (รวม 23 หลักทรัพย์) SMEs/Startups กว่า 3,000 รายเข้าร่วม LIVE Platform และมี 4 บริษัทจดทะเบียนใน LIVEX ผลักดันจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ที่ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

พร้อมทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯมีเป้าหมายมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดำเนินการด้าน ESG ภายในองค์กรอย่างเข้มข้น อาทิ การต่อยอดโครงการ SET's Journey Towards Net Zero เพื่อมุ่งสู่การเป็น Net Zero Organization การพัฒนาองค์กรให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ

“เพื่อเดินทางตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน รวมถึงวิสัยทัศน์ คือ พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน โดยตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์กร เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ตลาดทุนให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ และผลจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ”

เมื่อเร็วๆ นี้ตลาดหลักทรัพย์ฯจัดโครงการศึกษาวิถีชีวิตชาวอมก๋อย หมู่เกาะสุรินทร์ ที่อยู่ทะเลไทยมากกว่า 100 ปี มีการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติอย่างพึ่งพาทะเล จับปลาทะเลเพื่อเลี้ยงชีพ มีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ และดูทิศทางโดยอาศัยดวงดาวได้ ซึ่งชาวอมก๋อยจะมีภาษาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วย โดยทำกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะ ที่ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ชิ้นส่วนพลาสติกจากบนแผ่นดินใหญ่ทิ้งลงทะเลและกลายเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติด้วย เพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดจากจิตสำนึกส่งต่อไปในวงกว้างถึงความกังวลต่อภาวะโลกร้อนที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันรับมือ

จากนั้นออกเดินทางสู่ชุมชนบ้านท่าดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ และการทำกบดักปู ถือเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เนื่องจากบ้านท่าดินแดง ถูกขนานด้วยคลองทั้งสองด้านที่คดเคี้ยวและกำลังจะเปิดออกสู่ทะเลอันดามัน จึงมีความหลากหลายของระบบนิเวศทั้งป่าชายเลนตลอดแนวคลองท่าดินแดง และป่าชายหาดที่อยู่ตลอดแนวชายหาดท้ายเหมือง

ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนจะได้พบกับความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปลาตีน ปูก้ามดาบ ปูแสม ลิงแสม นกหลากหลายพันธุ์ และพรรณไม้ป่าชายเลนหลายชนิด อาทิ ฝาดดอกแดง โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ปอทะเล รักทะเล หูกวาง ผักบุ้งทะเล ส้มทะเล รวมถึงยังสามารถชมความงามของพระอาทิตย์ยามอัสดงได้อีกด้วย

โดยได้ทำกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง เรียนรู้วิถีธรรมชาติระบบนิเวศป่าโกงกาง รวมถึงการชมป่าชายเลนที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเรือชาวบ้านที่มีบริการไว้ให้ พาพายเรือชมความงามตามธรรมชาติ และความอุดมสมบูรณ์ของป่าผืนใหญ่ได้ หลบเลี่ยงจากทิวทัศน์ป่าคอนกรีตในเมืองออกมา

จึงเห็นได้ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯมีบริษัทจดทะเบียนจำนวนมากที่เป็นบริษัทเพื่อความยั่งยืน ต่อยอดการลงทุนในระยะยาว สานต่อพันธกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

## วิญญูภรณ์ ศิริโสภณ

## ไทยถกกัมพูชาสกัดPM2.5-ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.คลัง กล่าวถึงกรณีที่เคยออกมาบอกว่า จะต่อสายโทรศัพท์คุยกับ พล.อ.สุน มาเนต นายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา เพื่อการแก้ไขปัญหาการเผาไหม้ ในเขตพื้นที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งส่งผลกระทบต่อเรื่องฝุ่น PM2.5 มายังประเทศไทย ว่า มีการคุยกันอยู่ตลอด ต้องยอมรับว่าเรื่องอุปสรรคและความรู้ทั้งหลายในประเทศกัมพูชา ไม่เทียบเท่าเรา ทางกระทรวงการเกษตรฯของกัมพูชาไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีปัจจัยเทียบเท่า วันที่ 7 ก.พ.นี้ เขาจะมาเยือนไทยพูดคุยว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้าง ไทยพร้อมสนับสนุน และวันที่ 8 ก.พ.นี้ จะมีหลายเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เกี่ยวกับเรื่องมาตรการที่ต้องใช้เป็นเชิงบวกและเร่งรัด หากใครไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษสินค้าต่าง ๆ หากพิสูจน์ทราบได้ว่าการเผาเกิดขึ้น จะไม่ได้รับการช่วยเหลือทางการเกษตร

ต่อคำถามว่าภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความร่วมมือหรือไม่ นายเศรษฐา ตอบว่าทุกคนให้ร่วมมืออย่างเต็มที่ แต่ปัญหาดังกล่าวไม่เกี่ยวกับปัญหาทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจ เพราะเกษตรกรจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ถ้าเกิดไม่เผาไม่ขีดก้านเดียวมันง่ายที่จะขจัดซากวัชพืช

ด้านนายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.การต่างประเทศ ได้โทรศัพท์ทางไกลถึงนายเอียง โสพะแลต รมว.สิ่งแวดล้อมกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน และปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันจัดตั้งฮอตไลน์ และคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อน การพัฒนาศักยภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ การดับเพลิงและการจัดการด้านการเกษตร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลจุดความร้อนจากการเผาไหม้ (ฮอตสปอต) เพราะกระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาค โดยจะรณรงค์ลดการเผาไร่-สัปดาห์ไฟฟ้า.



# ธุรกิจเข้าซื้อแข่งเดือด

สมาคมเข้าซื้อไทยฯ  
สิ้นเชื่อเข้าซื้อยิ่งแพงเดือด  
ความต้องการซื้อ ทั้งรถสันดาป-EV  
จับตาเศรษฐกิจ หนี้ครัวเรือน  
กดดันรถยัดปี 66 เพิ่ม 20%  
แตะ 2.5 แสนคัน จากสิ้นปี 65  
อยู่ที่ 2 แสนคัน

หนี้ครัวเรือนพุ่ง  
ยอดยัดรถทะยาน

# 2.5 แสนคัน

## ภาพรวม

### ตลาดเข้าซื้อรถยนต์

● ยอดสินเชื่อเข้าซื้อ (New loan)  
● ยอดคงค้างสินเชื่อเข้าซื้อ (Outstanding)  
หน่วย : ล้านบาท



นายวิจักขณ์กรไทย  
คาดว่า แนวโน้ม  
ความต้องการสินเชื่อ  
เข้าซื้อในระบบธนาคาร  
พาณิชย์ปี 2567 จะ  
เติบโตในอัตรา 1-2% ยอดคงค้างสินเชื่อ  
จำนวน 1.202-1.214 ล้านล้านบาท  
จากปี 2566 อยู่ที่ 1.190 ล้านล้านบาท  
เติบโตที่ 0.5% และปี 2565 อยู่ที่ 1.155  
ล้านล้านบาทเติบโต 0.4%

ขณะที่สินเชื่อระบบธนาคาร  
พาณิชย์ไทยคาดว่าจะเติบโตในกรอบ  
2.5-3.5% โดยในส่วนของสินเชื่อ  
รายย่อย จะยังได้รับผลกระทบจาก  
ปัจจัยเรื่องรายได้ของภาคครัวเรือน  
และกำลังซื้อที่ยังไม่กลับมาเป็นปกติ  
ประกอบกับสถาบันการเงินยังระมัดระวัง  
ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าหนี้  
และอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาคุณภาพ  
หนี้ของสินเชื่อรายย่อยบางประเภท

### แนวโน้มสินเชื่อเข้าซื้อ ในระบบธนาคารพาณิชย์



ที่มา : สมาคมเข้าซื้อไทย

INFO GRAPHIC

ที่มา : สปก.คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ม.ค.67)



เช่น สินเชื่อในกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

นายศรัณย์ ทองธรรมชาติ นายกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย คาดว่า เศรษฐกิจไทย ปี 2567 จะกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสินเชื่อเช่าซื้อ มีปริมาณ 90% ของยอดขายรถยนต์ อีก 10% จะเป็นอัตราเช่าซื้อ ซึ่ง เป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานภาครัฐที่ซื้อด้วยเงินสดจากงบประมาณรัฐ ซึ่งปีนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ ประมาณ 7.5 แสนคัน มากกว่ายอดขายจริงเล็กน้อย

“ช่วงต้นปีตลาดเช่าซื้อรถยนต์ จะยังทรงตัว เพราะมีอานิสงส์จากงานมอเตอร์โชว์เมื่อปลายปีก่อนที่ขายรถยนต์ทะลุ 5 หมื่นคัน สูงสุดในรอบหลายปี ตั้งแต่จัดงานมา ซึ่งช่วยกระตุ้นตลาดได้ใน 2-3 เดือน ส่วนปีนี้ คาดว่าสินเชื่อเช่าซื้อจะเติบโตในกรอบ 5-10%” นายศรัณย์ กล่าว

ส่วนภาพรวมของตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ทั้งสถาบันการเงินและไฟแนนซ์แข่งขันกันปล่อยสินเชื่อ แม้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะเข้ามาทำตลาดมากขึ้น แต่ความต้องการซื้อรถสันดาปหรือรถน้ำมันจะยังคงมีอยู่ ทำให้แนวโน้มรถ EV น่าจะมีส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไม่เกิน 30%

ส่วนอัตราการปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อ (Rejection Rate) แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของรถยนต์ใหม่ อยู่ที่ 15-20% จากเดิมอยู่ที่ 5% และรถเก่าอยู่ที่ 30% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสคืนรถฉบับนี้ ทำให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อ ถ้าผู้ซื้อรายใหม่ ไม่มีเจตนาซื้อใช้จริงๆ หรือมีเงินดาวน์ไม่ครบถ้วนตามข้อเสนอของสถาบันการเงินแล้ว การอนุมัติสินเชื่อจะค่อนข้างยาก

ส่วนแนวโน้มการขาดทุนจากรถยัดนั้น ส่วนตัวยังมองว่า สถาบัน



## || **แม่สอด EV จะเข้ามาทำตลาดมากขึ้น แต่ความต้องการซื้อรถน้ำมัน จะยังคงมีอยู่**



การเงินและไฟแนนซ์ สามารถบริหารจัดการได้ โดยรวมธุรกิจเช่าซื้อ ยังกำไรดีอยู่ เพียงแต่กำไรน้อยลงเท่านั้น

แหล่งข่าวในวงการตลาดเช่าซื้อรถยนต์กล่าวว่า ตลาดรถยนต์มือสองปีนี้ จะเป็นโอกาสของผู้ซื้อที่สามารถซื้อรถยุโรปได้ในราคาถูกลง ส่วนรถเล็ก กลุ่ม ECO ยังขายดี รถไฟฟ้ายังมีน้อยในกลุ่มนี้และไม่มีผลกระทบมากนัก เพราะรถ ECO ใช้น้ำมันน้อย

ส่วนปริมาณรถยัดปี 2566 สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกเบื้องต้น คาดว่า มีรถเข้าสู่ลานประมูล 2.5 แสนคัน เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2565 อยู่ที่ 84,693 คัน คิดเป็น 12.58% ของยอดขายรถยนต์ โดยในจำนวนนี้ยังไม่รวมรถที่ถูกดัดแปลงหรือดัดอยู่ในคดีมูลฐานความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ ปปส. อีกราว 4 หมื่นคัน ซึ่งโดยรวมรถที่เข้าสู่ลานประมูลน่าจะอยู่ที่ 1.4-1.5 แสนคัน แต่ถ้ารวมรถที่ผ่านบริษัทประมูลจะมีประมาณ 2 แสนคันในปี 2565

“สัญญาเช่าซื้อไม่ค่อยดี และปัญหาหนี้ครัวเรือนยังสูง ส่วนหนึ่งถูกดัดแปลงไม่ไหวเลือกจะคืนรถ ส่งผลให้รถเข้าสู่ลานประมูลสูง ผลกระทบปีนี้ไฟแนนซ์หรือแบงก์

ขาดทุนจากการรถยัด ทำให้กำไรน้อยลง แต่เมื่อเทียบปริมาณรถที่ให้สินเชื่อถือว่าปริมาณรถยัดไม่สูงมากราว 3% ซึ่งในอดีตที่หนี้เสียสูงมากกว่า 10%” แหล่งข่าว กล่าว “ฐานเศรษฐกิจ” พิจารณาจาก ยอดคงค้างสินเชื่อ การซื้อหรือเช่าซื้อรถยนต์เฉพาะ 5 ธนาคารพาณิชย์ จุดทะเบียน ณ สิ้นปี 2566 พบว่า มีจำนวน 1,308,051 ล้านบาทลดลง 1,496 ล้านบาทหรือ คิดเป็นหดตัว -0.11% จาก 1,309,547 ล้านบาท เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปี 2565 นำโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยอดปล่อยสินเชื่อเพิ่ม 4.2% เกียรตินาคินภัทร 0.9% ทีทีบี 0.19% ไทยพาณิชย์หดตัว -8.6% และทีสโก้หดตัว -3.1%

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ธนาคารทีสโก้ ในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อ ณ สิ้นปี 2566 มียอดคงค้าง 106,851.35 ล้านบาทลดลง 3.1% จากปีก่อนหน้า จากสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ ซึ่งลดลง 5.9% ตามนโยบายการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง ในภาวะที่ตลาดมีการมีความแข่งขันรุนแรง แต่จ่านำทะเบียน 41,719.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.8% จาก 36,348.09 ล้านบาท

ขณะที่สินเชื่อจ่านำทะเบียน หรือ Auto Cash มีจำนวน 41,719.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.8% จากปีก่อนตามแผนการขายสินเชื่อที่มีผลตอบแทนในระดับสูง และการขยายเครือข่ายสาขา โดยเฉพาะการขายตัวของสินเชื่อจ่านำทะเบียนผ่านช่องทางสาขา “สมหวังเงินสั่งได้” ซึ่งเติบโตถึง 25.7% จากปีก่อนหน้า รวมมีจำนวน 28,387.78 ล้านบาทคิดเป็น 68% ของสินเชื่อจ่านำทะเบียนทั้งหมด โดยบริษัทขยายสาขา สำนักอำนวยการสินเชื่อ “สมหวังเงินสั่งได้” เพิ่มขึ้น 195 สาขา รวมทั้งสิ้น 645 สาขาทั่วประเทศ ●